

Số: /UBND-THVX

Tuyên Quang, ngày tháng 5 năm 2024

V/v thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg
ngày 21/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (Được liên thông trên Phần mềm quản lý văn bản),

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình; tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1.1. Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục chủ động, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 15/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 07/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 và Đề án, Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và vượt kế hoạch đề ra.

Triển khai thực hiện các Luật, Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, nhất là Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở... bảo đảm chất lượng, tiến độ; Kết luận số 1540-KL/TU ngày 09/4/2024

của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (Khóa XVII) nhiệm kỳ 2020-2025, các Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được thông qua tại kỳ họp chuyên đề thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

1.2. Nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh, tình hình mới, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tranh thủ cơ hội, tận dụng thời cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo dõi sát diễn biến tình hình, tăng cường năng lực phân tích, dự báo, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nắm chắc tình hình thị trường, cân đối cung cầu, giá cả hàng hóa để có giải pháp phù hợp, hiệu quả ổn định thị trường, giá, nhất là đối với xăng, dầu, các hàng hóa thiết yếu, nhà ở và lương thực, thực phẩm. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; xử lý hiệu quả các vấn đề tồn đọng, vướng mắc, khó khăn; kịp thời ứng phó những vấn đề cấp bách phát sinh, đồng thời chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ, trung và dài hạn.

Xây dựng kịch bản, phương án tăng trưởng của ngành, lĩnh vực và địa phương theo từng quý để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tập trung xúc tiến, thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là trong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn,...

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, nhất là các sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương đảm bảo chất lượng, có giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển các sản phẩm đặc sản, sản phẩm hữu cơ gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, khuyến khích phát triển sản xuất theo chuỗi; phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả. Tiếp tục mở rộng diện tích cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC, tham gia thị trường tín chỉ các-bon. Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; rà soát và kịp thời di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ sản xuất các sản phẩm công nghiệp, nhất là các sản phẩm chủ yếu, sản phẩm đạt thấp; khuyến khích các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao. Tập trung hoàn thiện quy hoạch, thành lập các khu, cụm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án công nghiệp, sớm hoàn thành, đưa vào sản xuất; kiên quyết xử lý theo quy định các dự án chậm tiến độ kéo dài, không có khả năng thực hiện. Triển

khai quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII bảo đảm vững chắc cung ứng đủ điện cho tỉnh theo dự báo nhu cầu hàng năm. Chủ động có các biện pháp theo thẩm quyền và quy định để bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, tuyệt đối không để thiếu điện, thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 06/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 06/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2024. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án tại Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, các công trình, dự án trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, khu Danh thắng quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình. Chú trọng phát triển thị trường trong nước, trong tỉnh, tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng trên địa bàn, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; "Người Tuyên Quang ưu tiên dùng hàng nông sản Tuyên Quang", thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, quyết liệt triển khai chuyển đổi số, quy định về hóa đơn điện tử, nhất là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thu, chi ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu và chống thất thu thuế, nhất là đối với các dịch vụ kinh doanh ăn uống, nhà hàng, thương mại điện tử,... Rà soát, giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước quý II/2024 bảo đảm chặt chẽ, hoàn thành kế hoạch thu 06 tháng đầu năm 2024. Triệt để và cương quyết cắt giảm các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp bách.

Chủ động có biện pháp điều hành tăng trưởng tín dụng, tập trung vốn tín dụng cho vay đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Nhân dân vay vốn đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Quan tâm triển khai thực hiện giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay đối với chủ đầu tư, người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội. Triển khai thực hiện nghiêm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, buôn lậu, thổi giá vàng.

Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. Khẩn trương hoàn thành Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các công trình, dự án đã được giao đất, đảm bảo các cá nhân, tổ chức được giao đất phải quản lý, sử dụng đúng quy định, hiệu quả và

thực hiện đầy đủ, đúng thời gian, nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, nhất là đối với các công ty nông, lâm nghiệp, các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước đã được chấp thuận chủ trương đầu tư sớm được thuê đất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động, sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tốt công tác quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị thuộc khu vực có ý nghĩa quan trọng; Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045. Rà soát, xem xét lập, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của các huyện, thành phố để phục vụ công tác quản lý và phát triển.

1.3. Tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo đúng quy định, không để chậm trễ, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân và đúng quy định pháp luật về đầu tư công. Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, nhất là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia theo tinh thần lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực xã hội, phấn đấu đến ngày 30/6/2024 giải ngân 60% kế hoạch.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, có chế tài xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hàng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thanh, quyết toán, kiểm soát chi để đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, thủ tục giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, kịp thời hướng dẫn triển khai tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thủ tục liên quan đến khai thác mỏ vật liệu xây dựng, bảo đảm cung ứng đủ vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm.

1.3. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn bản số 1728/UBND-NC ngày 28/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng

cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế làm việc. Đẩy mạnh sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Khẩn trương rà soát, xác định các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện để cải thiện, nâng cao điểm số, thứ bậc các chỉ số thành phần, nhất là các chỉ số đạt thấp trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX),... Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Tập trung xử lý, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách ưu đãi, thủ tục pháp lý, mặt bằng, hạ tầng, nguồn nhân lực để tăng cường thu hút đầu tư toàn xã hội, đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

1.4. Quan tâm, đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, công tác tổng kết năm học 2023-2024 và khai giảng năm học 2024-2025. Chủ động theo dõi chặt chẽ, ứng phó hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, công tác an sinh xã hội; quan tâm hỗ trợ kịp thời người có công, đối tượng chính sách; tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", hoàn thành mục tiêu đề ra trên cả nước trong năm 2025. Triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển thị trường lao động; chú trọng đào tạo ngành nghề mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

1.6. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự, ma túy,...; phòng ngừa, giảm tai nạn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chủ động nắm tình hình an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo, đấu tranh, xóa bỏ các tà đạo, đạo lạ, làm tốt công tác chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh mạng, an ninh công nhân, an ninh trật tự các các khu, cụm công nghiệp.

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin, tạo khí thế, truyền

cảm hứng cho người dân, doanh nghiệp; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; thông tin phản hồi kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm; triệt phá, gỡ bỏ, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, sai sự thật; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.

2. Giao các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý được giao; căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 và chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả đạt được, hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các phương án, kịch bản theo từng quý chỉ đạo, điều hành phù hợp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Hàng quý tổng hợp báo cáo kết quả đạt được, hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Hth40).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn